

06/11/2023

DCSD Kỷ Niệm Ngày Liên Hợp Quốc và Các Tùy Chọn Giáo Dục Đa Dạng Của Ngày Này

DeKalb County School District (DCSD) đã tham gia Hiệp Hội Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ - Chi Hội Atlanta để kỷ niệm 78 năm của tổ chức này vì [Ngày Liên Hợp Quốc](#) tại Indian Creek Elementary School vào Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng 10.

Ngày Liên Hợp Quốc kêu gọi tổ chức lễ kỷ niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy “phẩm giá, tính hợp lý và công bằng cho những người nhập cư và những người tị nạn”. Ngày Liên Hợp Quốc năm 2023 là lời nhắc nhở kịp thời và mạnh mẽ về cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc ủng hộ các quyền và phúc lợi của những người tị nạn cũng như những người nhập cư trên toàn thế giới. Tổng Giám Đốc của DCSD, Tiến Sĩ Devon Q. Horton là một trong những diễn giả chính tại lễ kỷ niệm và lưu ý rằng Học Khu là nơi hội tụ của các nền văn hóa, sự đổi mới và tham vọng.

“Từ Dunwoody đến Damascus, từ Tucker đến Thái Lan, từ Stone Mountain đến Syria, từ Chamblee đến Tiệp Khắc, và từ Lithonia đến Liberia—trên khắp vùng trung tâm rộng lớn của Nước Mỹ và đến mọi nơi khác trên khắp thế giới—tất cả trẻ em đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao, nền giáo dục phù hợp giúp họ không chỉ gạt hái được thành công và sự thỏa mãn mà còn góp phần tạo nên một xã hội hoạt động, hợp tác và hiệu quả nơi chào đón tất cả mọi người đến với xã hội này”, Tiến Sĩ Horton nói.

“Chúng ta càng đoàn kết và mạnh mẽ hơn với tư cách là một dân tộc vì mục đích của chúng ta thì chúng ta càng có thể trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn với tư cách là một dân tộc có sức mạnh vì điều tốt đẹp.”

[Hiệp Hội Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ \(UNA-USA\)](#) là một phong trào của Những Người Châu Mỹ chuyên hỗ trợ Liên Hợp Quốc kể từ năm 1945. Với hơn 20.000 thành viên và hơn 200 chi nhánh trên khắp đất nước, các thành viên UNA-USA đoàn kết trong cam kết tham gia toàn cầu và niềm tin rằng mỗi chúng ta có thể góp phần thúc đẩy sứ mệnh của Liên Hợp Quốc và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Như Tiến Sĩ Horton đã chỉ ra một cách đúng đắn, DCSD là ngôi nhà chung của những học sinh nói hơn 140 ngôn ngữ và đại diện cho hơn 180 quốc gia. Học Khu tự hào cung cấp nhiều tùy chọn học tập đa dạng.

“Học sinh của chúng tôi đến từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Rất may, Các Trường Học ở Quận DeKalb ngày càng có sẵn nhiều lộ trình giáo dục—bao gồm các trường có chương trình giảng dạy STEM khác nhau cho đến các chương trình Tú Tài Quốc Tế, Bán Công và Chương Trình Montessori. Những điều này đóng vai trò như một cam kết thiêng liêng trong việc nuôi dưỡng tài năng cá nhân của mỗi đứa trẻ”, Tiến Sĩ Horton nói.

Để biết thông tin chi tiết và nghe âm thanh từ sự kiện thú vị Ngày Liên Hợp Quốc năm 2023 này tại Indian Creek Elementary School, vui lòng xem:

- Các Hình Ảnh: <https://www.flickr.com/photos/dekalbschools/sets/72177720312268845/>
- Video: <https://www.youtube.com/watch?v=8iTjmjiQVUM>